

## **LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024 VÀ CHIA TAY HỌC SINH KHỐI 5 RA TRƯỜNG NIÊN KHÓA 2019 – 2024**

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2024, trường Tiểu học Ái Mộ B long trọng tổ chức Lễ bế giảng và chia tay học sinh lớp 5 ra trường niên khoá 2019 – 2024. Buổi lễ bế giảng nhà trường vinh dự được đón đồng chí Lê Thị Hiền - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phường Ngọc Lâm, đồng chí Phạm Hùng Cường – bí thư đoàn phường Ngọc Lâm, bác Nguyễn Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường, các bác đại diện cho Ban phụ huynh các lớp, các thầy cô giáo và 1177 em học sinh thân yêu. Sân trường ngày Lễ bế giảng thật rực rỡ với màu tím bằng lăng và đỏ tươi cánh hoa phượng với những nụ cười thân thương của cô trò. Toàn trường cùng lắng nghe cô giáo Hoàng Thị Bích Thu – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường điểm lại những hoạt động, thành tích mà cô và trò nhà trường đã phấn đấu và đạt được. Với sự tận tụy, nhiệt huyết của đội ngũ CB-GV-NV, sự chăm chỉ học tập của các em học sinh, nhà trường đã hoàn thành năm học 2023 - 2024 với những trái ngọt bội thu. Nhiều học sinh đạt giải cấp Quận, cấp Thành phố trong các cuộc thi chính thức do SGD&ĐT Hà Nội, PGD&ĐT quận Long Biên phát động cũng như các sân chơi trí tuệ. Nhiều thầy cô giáo đạt giải trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Quận, cuộc thi CNTT cấp Quận, SKKN cấp TP, kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của cô giáo Trần Thị Thanh Huyền lớp 2A1... Những thành tích ấy là món quà ý nghĩa dành tặng cho chính các thầy cô giáo, các bậc CMHS và cho chính các em học sinh đã nỗ lực, rèn luyện trong suốt năm học vừa qua. Đó cũng là sự khẳng định truyền thống học tập và phong trào dạy tốt, học tốt của cô và trò trường Tiểu học Ái Mộ B. Tiếp theo chương trình là lễ tri ân và trưởng thành cho các em học sinh lớp 5, cô và trò đều đong đầy cảm xúc và lưu luyến. Mới ngày nào các em là những cô bé, cậu bé lớp 1 với bao bỡ ngỡ, dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo, các em dần lớn khôn. Mái trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các em trong suốt năm tháng học trò. Giờ phút chia tay thật nhiều điều muốn nói, những kỉ niệm dưới mái trường Ái Mộ B sẽ theo các em trưởng thành. Phần cuối của buổi lễ, toàn trường được hoà mình vào màn đồng diễn tập thể vô cùng hấp dẫn, vui tươi của các bạn học sinh khối 5 cũng như phần biểu diễn của các thầy cô và các bạn HS trong đội ca khúc măng non nhà trường.

Vậy là một năm học đã trôi qua, một lứa học sinh hôm nay chia tay mái trường Tiểu học Ái Mộ B. Tất cả những kiến thức, kĩ năng và trải nghiệm quý giá trong suốt quãng đường 5 năm qua sẽ là hành trang vững chắc cho các em bước vào bậc học Trung học cơ sở. Chia tay mái trường Tiểu học, nhà trường chúc các em học sinh khối 5 luôn tự tin khám phá cánh cửa tiếp theo và thành công trên con đường chinh phục tri thức. Chúc các em học sinh và các thầy cô giáo một mùa hè vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình!

Một số hình ảnh tại buổi lễ bế giảng



Quang cảnh buổi lễ bế giảng



Đồng chí Lê Thị Hiền - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Ngọc Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể giáo viên nhà trường



Ban đại diện CMHS nhà trường cùng đại diện CMHS các lớp tặng hoa chúc mừng



Ban giám hiệu chụp ảnh kỉ niệm cùng các đ/c GVCN khối 5 và các thầy cô giáo bộ môn



Đồng chí Lê Thị Hiền - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Ngọc Lâm và cô giáo Hoàng Thị Bích Thu – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho HS đạt thành tích cao trong cuộc thi các cấp



Đại diện học sinh lớp 5 phát biểu tri ân thầy cô giáo



Tiết mục văn nghệ của các cô giáo và các em học sinh



Đội ca khúc măng non của nhà trường



Tiết mục văn nghệ của các em học sinh khối 5 dành tặng các thầy cô và các bạn HS.

Người viết: Vũ Kim Ngân – Tổ trưởng tổ 3